

HỘI ĐỒNG DÒNG HỌ VŨ VÕ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH DƯƠNG

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 11 tháng 05 năm 2018

## THƯ NGỎ

Kính gửi:

- Bà con Họ Vũ – Võ;
- Doanh nhân, tiểu thương Họ Vũ – Võ;
- Các Mạnh thường quân.

Hội đồng Dòng họ Vũ – Võ tỉnh Bình Dương xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến Quý Bà con, Doanh nhân họ Vũ – Võ và Quý mạnh thường quân đã luôn ủng hộ, đồng hành với hoạt động xây dựng, giữ gìn và phát triển dòng họ của chúng tôi. Kính chúc Quý vị luôn an vui, hạnh phúc và thành đạt!

Với mục tiêu đồng tộc, đồng lòng, tự nguyện và đồng tâm hiệp lực xây dựng kinh tế gia đình được ấm no, hạnh phúc; thực hiện các chương trình Khuyến học, khuyến tài với truyền thống “Nhân trí Truyền gia”, phát triển sự học và khuyến khích tài năng của Dòng họ, trở thành những người hữu ích cho đất nước,...

Hội đồng Dòng họ Vũ Võ tỉnh Bình Dương đã xác định, cần thiết phải lựa chọn địa điểm và xúc tiến xây dựng Nhà Từ đường Họ Vũ – Võ tỉnh Bình Dương. Là nơi thờ tự Tổ tông, tập hợp gia phả và thu thập giá trị tinh hoa của dòng họ; nơi để con cháu dòng họ Vũ Võ thành đạt được vinh danh và phát huy tinh thần “Vũ tộc tinh hoa” và để bà con dòng họ Vũ Võ họp mặt hàng năm, tổ chức thực hiện những hoạt động có ý nghĩa cho dòng tộc và góp phần phát triển văn hoá xã hội.

Gia đình Ông Vũ Minh Sang (chủ tịch HĐ DH Vũ – Võ tỉnh Bình Dương) đã nhất trí hiến tặng cho Dòng họ Vũ Võ tỉnh Bình Dương 1.337 m<sup>2</sup> đất, tọa lạc tại ấp 1 xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên để xây dựng nhà Từ đường. Hội đồng Dòng họ đã cử Ông Võ Văn Bằng – Phó Ban cố vấn và Ông Võ Văn Lãnh – Phó chủ tịch HĐ DH đại diện cho Dòng họ Vũ – Võ tỉnh Bình Dương thực hiện nhận và đứng tên Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất.

Đến nay, Nhà thờ họ Vũ – Võ của tỉnh Bình Dương đã có bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công, trình tự thủ tục pháp lý cũng đã hoàn tất.

Tổng dự toán dự kiến: trên 3 tỷ đồng.

Với mong muốn công trình Nhà Từ đường Dòng họ Vũ – Võ tỉnh Bình Dương được tiến hành xây dựng, nhanh chóng đưa vào sử dụng trong năm 2018 -2019 một

cách thuận lợi và hoàn mãn. Hội đồng Dòng họ Vũ – Võ tỉnh Bình Dương kêu gọi sự đóng góp mạnh mẽ, nhiệt tình của các mạnh thường quân, doanh nhân, tiểu thương và bà con họ Vũ – Võ phát tâm ủng hộ kinh phí xây dựng nhà từ đường Dòng họ Vũ - Võ.

Mọi sự đóng góp của Quý công ty, xin chuyển về:

Tên tài khoản: Hội đồng Dòng họ Vũ – Võ tỉnh Bình Dương

Số tài khoản: 101010007294164, ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Bình Dương (VietinBank)

Hội đồng Dòng họ Vũ – Võ tỉnh Bình Dương rất trân trọng tiếp nhận sự ủng hộ của bà con, anh chị em, con cháu, dâu rể dòng họ Vũ Võ về sự phát tâm công đức cho công trình và xin được ghi vào sổ vàng công đức lưu mãi đời sau.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VP.

**TM.HĐDH VŨ-VÕ TỈNH BÌNH DƯƠNG**

**CHỦ TỊCH**

